

# Bế mạc Giải vô địch Bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 17

20:49 03/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Sau ba ngày tranh tài quyết liệt, sôi nổi từ ngày 1-3/12, các vận động viên tham dự Giải vô địch Bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 17 - tranh Cúp Sao Vàng năm 2024 đã cống hiến nhiều trận đấu hay, đẹp mắt, để lại ấn tượng tốt cho khán giả, góp phần tạo nên sự thành công tốt đẹp của giải.



*Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu*

Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Giải vô địch Bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 17 - tranh Cúp Sao Vàng năm 2024 có sự tham gia tranh tài của 192 vận động viên đến từ 40 cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo trên cả nước, tạo không khí thể thao đầy hào hứng, đoàn kết. Trải qua những trận đấu gay cấn với 14 nội dung thi đấu, các

vận động viên không chỉ thể hiện tài năng, sự khéo léo, còn cho thấy tinh thần thể thao cao thượng, tinh thần đồng đội, đồng nghiệp, ý chí quyết tâm mạnh mẽ, sự cống hiến của các vận động viên nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, cùng sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả đã tạo nên một không gian thi đấu ý nghĩa, đầy cảm xúc.



*Ban tổ chức trao cúp, huy chương cho các cá nhân đoạt giải*

Đồng chí Lê Quốc Minh cảm ơn lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, cùng các ban, ngành, các đơn vị chức năng có liên quan, các nhà tài trợ đã phối hợp tổ chức thành công Giải, tạo nên một sân chơi bổ ích, ý nghĩa cho các nhà báo đam mê bộ môn Bóng bàn. Được giao lưu học hỏi và tỏa sáng, thành công của Giải đấu không chỉ dừng lại ở những phần thưởng, còn là sự gắn kết giữa các cơ quan báo chí; là dịp để chia sẻ những khoảnh khắc đẹp trong đời sống thể thao, cũng như khẳng định vai trò quan trọng của thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, tinh thần cho đội ngũ nhà báo. Hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ mang tinh thần thi đấu này về công việc hàng ngày, tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn để đóng góp vào sự phát triển của báo chí Việt Nam.



*Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng ban tổ chức giải và đại diện Sở Văn Hóa Thể thao Hà Nội trao giải nội dung đồng đội nữ.*

Ban tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các vận động viên thi đấu 14 nội dung: Đồng đội nam: Không phân biệt lứa tuổi; đồng đội nữ: Không phân biệt lứa tuổi; đơn nam từ 45 tuổi trở lên; đơn nam dưới 45 tuổi; đơn nữ từ 45 tuổi trở lên; đơn nữ dưới 45 tuổi; đơn nam lãnh đạo và đơn nữ lãnh đạo: Không phân biệt lứa tuổi, dành cho các vận động viên là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí, quản lý báo chí, các cấp Hội Nhà báo, cấp vụ, cục và tương đương của cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí; đôi nam: Không phân biệt lứa tuổi; đôi nữ: Không phân biệt lứa tuổi; Đôi nam nữ: Từ 45 tuổi trở lên; Đôi nam nữ: Dưới 45 tuổi; Đôi nam có lãnh đạo và đôi nữ có lãnh đạo: Không phân biệt lứa tuổi, trong 2 vận động viên thi đấu có 1 vận động viên là lãnh đạo. Trong đó, giải Nhất đồng đội nữ đã được trao cho Liên quân Hội Nhà báo thành phố Hà Nội và Liên chi Hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam. Giải Nhất đồng đội nam đã thuộc về Báo Công an nhân dân.

Giải vô địch Bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 17 năm 2024 đã nhận được sự đồng hành và hỗ trợ từ Công ty Cổ phần Bia rượu & Nước giải khát Sao Vàng SAVABECO - đơn vị đồng hành của giải đấu; sự tài trợ đến từ Công ty Cổ phần MIDOMAX Việt Nam và Công ty Cổ phần Sữa TH True Milk.

Sự song hành của Công ty Cổ phần Bia rượu & Nước giải khát Sao Vàng SAVABECO và các nhà tài trợ không chỉ góp phần quan trọng trong công tác tổ chức, giúp giải đấu diễn ra thành công mà còn lan tỏa tinh thần thể thao tích cực trong cộng đồng báo chí.

**Anh Vũ**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/be-mac-giai-vo-dich-bong-ban-hoi-nha-bao-viet-nam-lan-thu-17>